

เปิดตัว V38 ฟิตเนสแห่งใหม่ ทำทายน้อกกำลัง กายด้วยระบบห้องจำลองความสูง และเครื่องสร้าง คลื่นเสมือนจริงในสระว่ายน้ำ แห่งเดียวในกรุงเทพฯ



“ถึงเวลาก้าวออกมาจากตารางชีวิตเดิมๆ สู่การเผชิญหน้ากับบททดสอบทางร่างกายสุดท้าทาย”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: มร.ทิม แอคตัน และ น.ส.กาญจนา เปลี่ยนจันทร์ ร่วมก่อตั้ง V38 ฟิตเนส โดยพัฒนาและนำแนวทางการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของ กลุ่มนักกีฬาผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย และผู้ที่รักสุขภาพ ได้ออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ พิเศษด้วยห้องจำลองสถานการณ์ความสูง หรือที่เรียกว่า อัลติจูด เทรนนิ่ง ซิสเต็ม และสระว่ายน้ำ ที่สามารถสร้างกระแสทำให้เกิดแรงต้านในขณะว่ายน้ำได้ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย

V38 ฟิตเนส จะเปลี่ยนแปลงวิธีการออกกำลังกายของคนในกรุงเทพฯ ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยยิมคุณภาพสูงที่จะมาขจัดปัญหาหลักของน้อกกำลังกายทั่วไป ที่ส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงิน

ค่าสมาชิกราคาแพง แต่กลับได้ผลลัพธ์น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ โดยV38 ฟิตเนส มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกกำลังกายผนวกกับการสอนรูปแบบใหม่ผ่านการคิดวิเคราะห์จากเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงยิมและอุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีคุณภาพระดับโอลิมปิก เพื่อให้การออกกำลังกายเกิดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“เราต้องการสร้างสถานที่ที่ส่งเสริมให้นักกีฬาลุกขึ้นมาท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง โดยสถานที่นั้นต้องไม่ใช่เพียงแค่การหยิบยื่นอุปกรณ์การออกกำลังกายหรือการบริการในด้านต่างๆ แต่ยังต้องเป็นสถานที่ที่เสริมสร้างชุมชนคนรักการออกกำลังกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วย แรงบันดาลใจ

และความเชื่อมั่น เพื่อความพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” มร.ทิม แอคตัน เจ้าของและผู้ก่อตั้ง V38 ฟิตเนส กล่าว

จุดเด่นของ V38 ฟิตเนส อยู่ที่ “ห้องจำลองความสูง” ผลิตโดยบริษัทเช็อสายออสเตรเลียนอย่าง อัลติจูด เทรนนิ่ง ซิสเต็ม (Altitude Training Systems) ที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ผู้ฝึกู้สึกราวกับว่าตนเองกำลังปีนภูเขาที่สูงมากกว่า 4,000 เมตร โดยห้องจำลอง

ความสูงนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ชื่นชอบการปีนเขาและผู้ที่ต้องการท้าทายความสามารถของตนเอง แต่ไม่มีเวลาเดินทางออกนอกเมือง นอกจากนี้ ภายใน V38 ฟิตเนส ยังมีสระว่ายน้ำระบบ “เอนด์เลสพูล” (Endless Pool) ที่

สามารถสร้างกระแสทำให้เกิดเป็นแรงต้านกับคนที่ว่ายนํ้าอยู่ได้ โดยผู้ว่านํ้านั้นสามารถเลือกปรับแรงคลื่นของนํ้าได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเทคนิคการว่ายนํ้าชนิดนี้จะทำให้ผู้ว่านํ้า สามารถว่านํ้าได้แรงขึ้นและจะรู้สึกเหมือนได้ว่านํ้าไหลขึ้นแม้จะอยู่ในพื้นที่สระว่านํ้าที่มีจำกัดก็ตาม

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันเปิดตัวนี้ V38 ฟิตเนส ได้เชิญ มร.จิมส์ ฟูลเลอร์ อดีตนักดำนํ้าทหารเรือ ของประเทศอังกฤษที่เป็นแชมป์ระดับโลกของ “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” (Guinness World Records) ใน 2 สาขา ด้วยการเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกที่สามารถปีนภูเขาทุกลูก ในทวีปยุโรปและแอฟริกาสูงสุดสูงสุดของภูเขาได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าเขาได้บันทึกสถิติโลกขึ้นใหม่ด้วยการดำนํ้าสูงสุดที่ลึกที่สุดในเมืองพัทยา ที่ได้รับการดูแลจาก “เมอเมต ไดฟว์ เซ็นเตอร์” (Mermaids Dive Center) ซึ่งเป็นผู้นำสถาบันทางการดำนํ้าในเมืองพัทยา และในวันนี้เขาได้ปีนเขาสูงสุดสูงสุดในห้องจำลองความสูงของ V38 ฟิตเนส เพื่อเป็นการปิดบันทึกสถิติโลกขึ้นใหม่นี้ อย่างเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกาย จากการดำนํ้าสูงสุดที่ลึกที่สุดไปจนถึงการปีนภูเขาไปสูงสุดที่สูงที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์ ถือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากการรับแรงดันใต้นํ้าลึกพร้อมการเผชิญหน้ากับความสูงที่มีระดับออกซิเจนและแรงดันต่ำ ภายในระยะเวลา กระชั้นชิดนั้น จำเป็นต้องใช้พลังกำลังในร่างกายที่สูงมาก ประสบการณ์และการฝึกฝนที่สั่งสมมาหลายปีรวมกับความแข็งแรงด้านร่างกายของเขานั้น จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดและเข้ามาเพิ่มสีสันให้แก่วงการการออกกำลังกายของคนกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน

“จากประสบการณ์การปีนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกของผมนั้น ผมได้ผ่านการปีนภูเขาสูงมา 170 ประเทศทั่วโลก และผมสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกปีนภูเขาผ่านห้องจำลองความสูงของ V38 ฟิตเนส จะเป็นประโยชน์ต่อนักออกกำลังกายทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพ หรือนักเล่นทั่วไปก็ตาม โดยการฝึกปีนภูเขาในลักษณะนี้ จะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ฝึกแข็งแรงขึ้นได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญดีสำหรับคนที่ไม่ได้ออกไปปีนเขาจริง ก็สามารถมาทดลองการปีนเขาเหมือนสถานการณ์จริงได้ที่นี้” มร.จิมส์ ฟูลเลอร์ กล่าว

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ V38 ฟิตเนส เพื่อไลฟ์สไตล์สุดโหดโผนและเพื่อการเสริมสร้าง

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปพร้อมๆกัน ติดต่อทีมงาน V38 ฟิตเนส ได้ที่ โทร +66 92 260 4270 หรือผ่านทาง อีเมล เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงยิมหรือการจองต่างๆ

#

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือรูปภาพ สามารถติดต่อได้ที่:

รักษิณา สุภัทท์นันท์กุล

บริษัท มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

อีเมล: ruksina@midas-pr.com

โทร: 080-304-8870

เกี่ยวกับ V38 ฟิตเนส

V38 ฟิตเนส คือสถานที่ออกกำลังกายที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอพาร์ทเมนต์ RENT V38 โดยมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิก เหมาะสำหรับตั้งแต่ผู้ที่เริ่มฝึกการออกกำลังกาย ไปจนถึงนักกีฬาที่ต้องการท้าทายและขยายขีดความสามารถของตนเอง โดยสมาชิกของฟิตเนสทุกคนจะได้ใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม รวมไปถึงระบบเสริมพิเศษอย่าง “ห้องจำลองความสูง” ที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ผู้ฝึกรู้สึก รวกับว่าตนเองกำลังปีนภูเขาที่สูงมากกว่า 4,000 เมตร และสระว่ายน้ำที่มีระบบ “เอนด์เลสพูล” (Endless Pool) ที่สามารถสร้างกระแสทำให้เกิดเป็นแรงต้านกับคนที่ว่ายน้ำอยู่ได้ นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งคลาสต่างๆตามความสนใจ ของนักออกกำลังกายทุกท่านอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ V38 ฟิตเนส เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแก่สมาชิกของโรงยิมเอง รวมไปถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์ RENT V38 อีกด้วย

เกี่ยวกับ RENT V38

อพาร์ทเมนต์ RENT V38 เป็นอพาร์ทเมนต์ ที่ถูกออกแบบโดย น.ส.กาญจนา เปลี่ยนจันทร์ และสร้างเสร็จในปี 2558 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขตจตุจักรที่เต็มไปด้วยสีสนของผู้คนที่พลุกพล่านตลอดทั้งวัน อีกทั้งตัวอพาร์ทเมนต์เองยังใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะต่างๆซึ่งง่ายและสะดวกต่อการเดินทางอีกด้วย อพาร์ทเมนต์ประกอบด้วย 38 ห้องซึ่งแต่ละห้องได้ถูกดีไซน์และตกแต่งให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ที่รักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง

ที่อยู่

2/17 ซอยวิภาวดีรังสิต 38

แขวงลาดยาว, เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 10900

โทร: +66 92 260 4270, 02-5137420

www.v38fitness.com

www.rentv38.com